

Số: 333/BC-HĐND

Bến Tre, ngày 16 tháng 6 năm 2017

## BÁO CÁO

### Tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2017 của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh.

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Nghị quyết về Chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh năm 2017; Nghị quyết về Chương trình hoạt động giám sát của HĐND tỉnh năm 2017; Chương trình giám sát chuyên đề của Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh (Ban) năm 2017, Ban báo cáo tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2017 như sau:

#### I. Tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm 2017:

##### 1. Hoạt động giám sát:

Trong 6 tháng đầu năm 2017, Ban đã tiến hành giám sát 06 nội dung, trong đó có 02 nội dung giám sát theo đề nghị của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội khóa XIV, cụ thể như sau:

**Nội dung 1:** Giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục giai đoạn 2010 – 2016<sup>1</sup>.

Qua giám sát, Ban nhận thấy một số chế độ, chính sách dành cho đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục chưa phù hợp với thực tế, thiếu thống nhất, chưa đồng bộ, chưa đảm bảo tính kịp thời như: có sự khác nhau về chế độ, chính sách giữa giáo viên dạy giáo dục thường xuyên và giáo viên dạy nghề tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên, giữa giáo viên dạy các môn văn hóa với giáo viên, huấn luyện viên dạy môn năng khiếu tại Trường Năng khiếu thể dục thể thao; phụ cấp chức vụ lãnh đạo giữa các hạng trường có sự chênh lệch khá lớn trong khi công việc tương đương nhau; nhân viên làm công tác Y tế, Kế toán, Thư viện tại các trường học không được hưởng phụ cấp nhà giáo cũng như phụ cấp công vụ nên mức lương rất thấp, giáo viên giảng dạy khi điều động về các phòng chức năng thì không được bảo lưu phụ cấp thâm niên nhà giáo.v.v..

Ban đã kiến nghị Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Nội vụ: nâng phụ cấp chức vụ lãnh đạo tại các trường hạng III; xem xét bảo lưu thâm niên nhà giáo, nghiên cứu chế độ, chính sách cho nhân viên làm công tác Y tế, Kế toán, Thư viện tại các trường học; đề xuất mức xếp lương cho giáo

<sup>1</sup> Giám sát Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Lao động – Thương binh và Xã hội; Trường Cao đẳng Bến Tre.

viên có trình độ trên chuẩn mới được tuyển dụng; đề nghị sớm ban hành Thông tư hướng dẫn tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên dạy nghề, v.v..

**Nội dung 2:** Giám sát tình hình thực hiện chế độ, chính sách ưu đãi người có công đối với cách mạng<sup>2</sup>.

Qua giám sát, Ban nhận thấy: Công tác triển khai một số văn bản thực hiện chế độ, chính sách ưu đãi người có công đối với cách mạng từ cấp tỉnh đến cơ sở trong một số trường hợp còn chưa thông suốt; vẫn còn địa phương thiếu trách nhiệm trong công tác quản lý nên để xảy ra tiêu cực, vi phạm trong công tác chi trả, thanh quyết toán hàng tháng; còn rất nhiều trường hợp người tham gia cách mạng bị thất lạc giấy tờ gốc, không còn người thân hoặc gia đình đi làm ăn xa, thay đổi chỗ ở... gây khó khăn cho chính quyền địa phương trong việc xét công nhận hồ sơ người có công, gây thiệt thòi về quyền lợi của bản thân người có công và gia đình; việc thực hiện một số chế độ trợ cấp ưu đãi người có công không còn phù hợp với tình hình kinh tế hiện nay.

Ban đã kiến nghị:

- Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tăng mức trợ cấp một lần cho người có công được tặng thưởng huy chương kháng chiến; mở rộng đối tượng được hưởng chế độ điều dưỡng người có công với cách mạng.

- Sở Lao động – Thương binh và Xã hội giải quyết tốt hồ sơ tồn đọng đề nghị xác nhận người có công; tăng cường tập huấn, thực hiện tốt công tác chi trả trợ cấp cho người có công; tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Quy chế quản lý nghĩa trang thống nhất trên địa bàn tỉnh.

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, công tác quản lý và chi trả trợ cấp, đồng thời đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra, ngăn chặn tiêu cực trong thực hiện các chế độ, chính sách đối với người có công trên địa bàn; chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã thực hiện đúng chế độ ưu tiên trong việc xét đề nghị hỗ trợ xây dựng mới hoặc sửa chữa nhà ở cho gia đình chính sách.

**Nội dung 3:** Giám sát tình hình thực hiện các khoản thu và việc đầu tư, sử dụng trang thiết bị dạy học năm học 2016 – 2017 trên địa bàn tỉnh<sup>3</sup>.

Qua giám sát, Ban nhận thấy: cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động giảng dạy, học tập tại một số trường đang bị xuống cấp, hư hỏng. Các trang thiết bị đồ dùng

---

<sup>2</sup> Giám sát Ủy ban nhân dân các xã Mỹ Hưng (huyện Thạnh Phú), Định Thủy (huyện Mỏ Cày Nam); Ủy ban nhân dân các huyện Thạnh Phú, Mỏ Cày Nam; Sở Lao động – Thương binh và Xã hội; đồng thời nghiên cứu báo cáo của Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố còn lại.

<sup>3</sup> Giám sát Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Ba Tri; Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bình Đại; Sở Giáo dục và Đào tạo; khảo sát thực tế Trường Trung học cơ sở Ba Mỹ, Trường Tiểu học Nguyễn Đình Chiểu, Trường Mẫu giáo Vĩnh Hòa (huyện Ba Tri); Trường Trung học cơ sở Võ Văn Lân, Trường Tiểu học Võ Văn Lân, Trường Mẫu giáo Hoa Lan (huyện Bình Đại); Trường Trung học phổ thông Đoàn Thị Điểm (huyện Thạnh Phú); Trường Trung học phổ thông Nguyễn Thị Minh Khai (huyện Mỏ Cày Nam); đồng thời nghiên cứu báo cáo của Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố còn lại.

dạy được trang cấp từ lâu nên độ chính xác không cao và một số thiết bị không còn phù hợp với nội dung chương trình sách giáo khoa mới. Nguồn kinh phí chi cho sự nghiệp giáo dục được áp dụng ổn định giai đoạn 2017 – 2020, gây khó khăn cho ngành giáo dục trong chi hoạt động, trong đó có mua sắm, sửa chữa trang thiết bị. Việc hướng dẫn và tổ chức mua sắm, sửa chữa trang thiết bị dạy học giữa các huyện, thành phố chưa thống nhất. Sự phối hợp giữa Phòng Giáo dục và Đào tạo với Phòng Tài chính – Kế hoạch chưa chặt chẽ, còn đùn đẩy trách nhiệm, gây khó khăn cho các trường trong việc mua sắm, sửa chữa trang thiết bị dạy học.

Ban kiến nghị:

- Ủy ban nhân dân tỉnh hàng năm khi cân đối ngân sách địa phương phải dành một khoản kinh phí để hỗ trợ ngành giáo dục kịp thời đầu tư, sửa chữa các hạng mục xuống cấp.

- Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các cơ quan chức năng tháo gỡ kịp thời những khó khăn, đảm bảo sử dụng hiệu quả nguồn vốn được phân cấp năm 2017 và những năm tiếp theo.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh cân đối thêm nguồn ngân sách để đầu tư sửa chữa cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học cho ngành giáo dục.

- Sở Tài chính phối hợp thực hiện tốt các hoạt động mua sắm, sửa chữa cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học.

- Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố chỉ đạo, hướng dẫn các trường trực thuộc thực hiện thanh lý tài sản theo quy định; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra tình hình hoạt động tại các trường, đảm bảo duy trì tốt các hoạt động thu – chi.

**Nội dung 4:** Giám sát việc thực hiện Luật Thể dục, thể thao (TDTT) trên địa bàn tỉnh Bến Tre<sup>4</sup>.

Qua giám sát, Ban nhận thấy: Một số nội dung được quy định trong Luật TDTT nhưng tỉnh chưa thể hoặc không thể triển khai thực hiện được do thiếu nguồn lực. Sân bãi phục vụ nhu cầu tập luyện TDTT còn thiếu, một số địa phương lấy đất TDTT sử dụng vào mục đích khác mà không hoàn trả lại. Còn bộ phận lớn người dân, nhất là giới trẻ chưa coi trọng việc tập luyện TDTT, chưa có thói quen tập luyện TDTT thường xuyên. Công tác xã hội hóa còn gặp nhiều khó khăn, chính sách khuyến khích xã hội hóa được hình thành nhưng còn thiếu giải pháp thiết thực. Việc hưởng thụ các quyền lợi về TDTT của người dân trên toàn tỉnh chưa đồng đều. Thể thao cho người khuyết tật chưa được quan tâm đúng mức. Thể thao thành tích cao ngày càng giảm sút, nguy cơ tụt hạng rõ nét trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long cũng như cấp quốc gia.

<sup>4</sup> Giám sát Ủy ban nhân dân xã An Khánh, Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, khảo sát thực tế một số đơn vị: Sân vận động tỉnh; Trung tâm huấn luyện và thi đấu TDTT; Trường năng khiếu TDTT và cơ sở TDTT tư nhân (hồ bơi Xuân Phương).

Ban kiến nghị:

- Chính phủ và các bộ, ngành liên quan ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ, ưu đãi (về nhà ở, nghề nghiệp) cho các vận động viên có thành tích cao đã cống hiến cho quốc gia khi hết tuổi thi đấu; hướng dẫn thực hiện Nghị định 106/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao; hướng dẫn khoản 4, Điều 61 của Luật TDTT về ban hành chương trình học văn hóa riêng cho Trường Năng khiếu thể dục thể thao; hoàn thiện cơ chế chính sách khuyến khích xã hội hóa TDTT.

- Ủy ban nhân dân tỉnh chân chính và thực hiện đúng quy hoạch quỹ đất dành cho TDTT; tăng cường công tác quản lý nhà nước về TDTT, quản lý, bảo quản và khai thác tốt các công trình TDTT hiện có; khuyến khích xã hội hóa hoạt động TDTT; tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính để tạo cơ chế thông thoáng, tạo quỹ đất sạch phục vụ nhà đầu tư phát triển cơ sở thể thao tư nhân; quan tâm phân bổ kinh phí hàng năm để thực hiện Đề án phát triển Thể dục thể thao trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2013 – 2020.

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hỗ trợ Trường năng khiếu TDTT sửa chữa cơ sở vật chất khu ký túc xá đang xuống cấp; chú trọng TDTT cho người khuyết tật.

**Nội dung 5:** Giám sát việc thực hiện Luật Bình đẳng giới và kết quả thực hiện chương trình quốc gia về bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh Bến Tre<sup>5</sup>.

Qua giám sát, Ban nhận thấy: Công tác tuyên truyền có tập trung nhưng chưa sâu rộng, Hội phụ nữ là lực lượng chủ yếu tham gia công tác tuyên truyền. Các thành viên Ban vì sự tiến bộ phụ nữ huyện chủ yếu hoạt động kiêm nhiệm nên hoạt động còn hạn chế, chưa chủ động trong phối hợp thực hiện theo quy chế hoạt động của Ban. Đặc biệt, nguồn kinh phí dành cho hoạt động của Ban vì sự tiến bộ phụ nữ rất ít, chưa đáp ứng được yêu cầu hoạt động (huyện Mỏ Cày Bắc từ 10 – 15 triệu đồng/năm; huyện Chợ Lách từ 6- 7 triệu đồng/năm).

Ban kiến nghị các địa phương cần xác định công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ là nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị, không phải nhiệm vụ riêng của Hội phụ nữ hay Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội. Các địa phương cần tiếp tục tham mưu cho cấp ủy quan tâm xây dựng quy hoạch cán bộ nữ, tạo điều kiện đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, đề bạt cán bộ nữ, nhất là cán bộ nữ cấp xã vì hiện các xã có nguồn cán bộ nữ, trẻ, có trình độ khá nhiều. Các ngành cần tiếp tục phối hợp tuyên truyền sâu rộng Luật Bình đẳng giới để nâng cao nhận thức trong hệ thống chính trị và nhân dân. Cùng cố, nâng cao vai trò của Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ huyện, hoạt động theo đúng quy chế đã đề ra; Ban phải chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể hàng năm làm cơ sở cho Ủy ban nhân dân huyện xem xét cấp kinh phí. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát ở các ngành huyện và cơ sở để đảm bảo việc triển khai thực hiện Luật; tỉnh, huyện hỗ trợ tập huấn cho cán bộ xã làm công tác bình đẳng giới.

<sup>5</sup> Giám sát Ủy ban nhân dân huyện Mỏ Cày Bắc, Ủy ban nhân dân huyện Chợ Lách.

**Nội dung 6:** Làm việc với Sở Y tế về tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm của ngành y tế. Kết quả trao đổi tại buổi làm việc đã được Ban đưa vào báo cáo thẩm tra tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2017 (lĩnh vực y tế).

## **2. Hoạt động phối hợp:**

- Lãnh đạo Ban tham gia cùng Đoàn công tác của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh thăm dân vùng kinh tế mới tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Bình Phước; thăm và chúc mừng các tổ chức tôn giáo nhân dịp lễ Giáng sinh năm 2016; thăm các chức sắc tôn giáo nhân lễ Phật đản.

- Lãnh đạo Ban tham gia cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn thực phẩm giai đoạn 2011-2016 trên địa bàn tỉnh.

- Trưởng Ban tham gia cùng Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh giám sát việc phát huy và nâng chất lượng các tiêu chí xã nông thôn mới đối với các xã được công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới năm 2014, 2015.

- Phó trưởng Ban tham gia cùng Đoàn giám sát của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh giám sát về công tác tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng theo Nghị định 94/2010/NĐ-CP của Chính phủ.

- Lãnh đạo Ban tham gia cùng với Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh khảo sát kết quả thực hiện các kiến nghị sau khảo sát về ô nhiễm môi trường kênh Lộ Ngang xã Quới Sơn, huyện Châu Thành; công tác bảo vệ môi trường của Công ty TNHH A.V.W. Việt Nam tại thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành; tình hình hoạt động Khu công nghệ sinh học Cái Mơn, Trung tâm Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

- Tham gia cùng Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phúc tra kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2016 tại huyện Ba Tri.

## **3. Hoạt động thẩm tra:**

- Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2017 và bổ sung biện pháp thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh 6 tháng cuối năm 2017.

- Nghị quyết về bổ sung một số giải pháp tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong 6 tháng cuối năm 2017.

## **4. Tiếp nhận và xử lý các đơn thư khiếu nại của công dân:**

Ban đã tham mưu Thường trực HĐND tỉnh xử lý 06 đơn về các lĩnh vực: khiếu nại trong tôn giáo, nhân sự, đất đai, chế độ chính sách. Kết quả, đã nhận 03 đơn phản hồi của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, đang tiếp tục theo dõi việc giải quyết 03 đơn còn lại.

## **5. Hoạt động khác:**

- Dự Hội thảo “Đại biểu dân cử với chính sách, pháp luật về y tế và dân số” và Hội nghị lấy ý kiến một số nội dung dự thảo Đề án trình Ban chấp hành Trung

ương ban hành Nghị quyết về công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân và công tác dân số trong tình hình mới do Ủy ban về các vấn đề xã hội, Quốc hội khóa XIV tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh; dự hội nghị giao ban Thường trực HĐND các tỉnh khu vực đồng bằng sông Cửu Long lần thứ 26 tại tỉnh Vĩnh Long.

- Tham gia cùng với đoàn công tác của Tỉnh ủy đi nghiên cứu, học tập kinh nghiệm về mô hình phát triển kinh tế - xã hội tại tỉnh Bình Dương.

- Dự Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức quản lý kinh tế - xã hội; dự Hội nghị trực tuyến quán triệt các nghị quyết, kết luận của Hội nghị trung ương 4 khóa XII; dự hội nghị trực tuyến đánh giá thực hiện mục tiêu nhiệm vụ năm 2016, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ năm 2017 về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội; dự hội nghị sơ kết phân công cán bộ tỉnh theo dõi, hỗ trợ xã, phường, thị trấn.

- Dự họp rút kinh nghiệm công tác chuẩn bị, tổ chức, điều hành kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh, khóa IX; dự kỳ họp thứ 4 (kỳ họp bất thường) HĐND tỉnh, khóa IX; dự phiên họp Thường trực HĐND tỉnh lệ hàng tháng; dự họp thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh hàng tháng; dự Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động HĐND tại huyện Ba Tri; dự Hội nghị bồi dưỡng Đại biểu HĐND năm 2017, v.v...

- Tham mưu Thường trực HĐND tỉnh xây dựng Kế hoạch giám sát việc phát huy và nâng chất lượng các tiêu chí xã nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bến Tre; xây dựng Kế hoạch giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội trong các loại hình doanh nghiệp.

- Tổ chức đoàn đi học tập kinh nghiệm tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

- Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp, thẩm tra các báo cáo phục vụ kỳ họp theo sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh, dự họp Tổ đại biểu thảo luận tài liệu kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh, khóa IX; họp thành viên Ban đề sơ kết tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm và đề ra phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm 2017.

## **6. Nhận xét chung:**

### **6.1. Những mặt làm được:**

Đối chiếu với chương trình công tác đã đề ra, Ban đã thực hiện tốt các nội dung công việc, cơ bản đạt về khối lượng và chất lượng. Nội dung giám sát đáp ứng được yêu cầu của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội Khóa XIV và tình hình thực tế ở địa phương. Sau các cuộc giám sát, Ban có báo cáo đánh giá những kết quả đạt được, những khó khăn, bất cập trong quá trình thực hiện để đưa ra các kiến nghị phù hợp. Các kiến nghị giám sát được các cơ quan chịu sự giám sát có tiếp thu, báo cáo kết quả thực hiện đúng thời gian theo quy định.

Tham dự tốt các nội dung giám sát, khảo sát, phúc tra của Đoàn đại biểu Quốc hội, Thường trực HĐND tỉnh, Ban Kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội. Dự đầy đủ các cuộc họp của Thường trực HĐND tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh và các sở, ngành tỉnh, huyện, thành phố khi được mời.

Ban đã tổ chức được cuộc đi học tập kinh nghiệm thuộc các lĩnh vực văn hóa – xã hội tại huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, thành viên Ban đã tham gia khá đầy đủ, góp phần nâng cao vốn kiến thức thực tế và kinh nghiệm hoạt động của Ban.

### **6.2. Những mặt hạn chế:**

Một số thành viên Ban được mời tham dự các đoàn giám sát của Ban còn vắng mặt nhiều. Nội dung, lĩnh vực được phân công thành viên Ban nghiên cứu sâu nhưng khi tiến hành giám sát thực tế thì chưa tham dự được hoặc có tham gia nhưng ít đóng góp ý kiến.

### **6.3. Nguyên nhân hạn chế:**

Thành viên Ban chủ yếu là hoạt động kiêm nhiệm, một số thành viên còn bận nhiều công việc chuyên môn, chưa sắp xếp được thời gian để tham gia các hoạt động của Ban.

## **II. Chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2017:**

### **1. Chương trình giám sát:**

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết 21/2007/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2007 của HĐND tỉnh về Quy hoạch tổng thể phát triển Du lịch đến năm 2015 và tầm nhìn đến năm 2020.

- Giám sát công tác quản lý nhà nước về dạy thêm, học thêm.

- Khảo sát việc đầu tư xây dựng, khai thác, hiệu quả sử dụng các Trạm y tế xã trên địa bàn tỉnh.

- Xây dựng chương trình giám sát chuyên đề năm 2018 của Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh.

### **2. Hoạt động khác:**

- Tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh, khóa IX.

- Dự kỳ họp, thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết thuộc lĩnh vực văn hóa – xã hội và tiếp xúc cử tri trước, sau kỳ họp cuối năm 2017 của HĐND tỉnh, khóa IX.

- Hoạt động phối hợp theo sự phân công, điều hòa của Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh; dự các cuộc họp theo thư mời.

### **3. Tổ chức thực hiện:**

- Căn cứ vào Chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm, Trưởng Ban sẽ tổ chức hoạt động giám sát theo nội dung đã đề ra. Hàng quý, Ban sẽ tổ chức họp các thành viên Ban để tổng hợp lại kết quả hoạt động vừa qua và rút kinh nghiệm trong thời gian tới.

- Ngoài những nội dung trọng tâm đã nêu trên, trong quá trình hoạt động, từng thời điểm Ban sẽ bổ sung chấn chỉnh chương trình cho phù hợp với điều kiện,

tình hình thực tế của cơ quan, địa phương và sự phân công, điều hòa, phối hợp của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh.

Trên đây là báo cáo tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2017 của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh, Ban xin báo cáo đến Thường trực HĐND tỉnh và đại biểu HĐND tỉnh để theo dõi, giám sát./. *lsm*

**Nơi nhận:**

- TT.HĐND tỉnh “để báo cáo”;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Đại biểu khách mời;
- Ban KTXH HĐND các huyện, TP;
- LĐ VPHĐND tỉnh (2b);
- Phòng TH-VPHĐND tỉnh (7 bản);
- Trang thông tin điện tử HĐND tỉnh;
- Lưu: VT, Lâm. *lsm*

**TM. BAN VĂN HOÁ - XÃ HỘI  
TRƯỞNG BAN**



**Nguyễn Thị Bé Mười**